



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ ๓)

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรค การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) นั้น

โดยที่ในสถานการณ์ในปัจจุบันปรากฏว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้เกิดระบาดระลอกใหม่ (รอบที่ ๓) เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ ประกอบ กับผู้ติดโรคบางส่วน ไม่แสดงอาการแต่อย่างใด ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ไวและกระจายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกัน และจำกัด ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกรายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้เดิม รวมถึงมาตรการตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

๑. การเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ในกรณีที่จังหวัดใดถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม สูงสุดให้บุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น เดินทางออก นอกเขตพื้นที่จังหวัดข้างต้นเท่าที่จำเป็น สำหรับหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัด ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๒. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home)

ให้บุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะงานที่เคยปฏิบัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ทั้งนี้ ให้รายงาน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)ทราบ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาต่อไป อนึ่งสำหรับหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัด ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการ จังหวัด

/๓.การจัดกระชุม..



**๓. การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม**

การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ให้พิจารณาใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ หรือ VDO Conference เป็นลำดับแรก หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัด ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

**๔. การบริหารจัดการพื้นที่ สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่าง ๆ**

การบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่าง ๆ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และดำเนินการตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้นกำหนดอย่างเคร่งครัด

**๕. ห้ามบุคลากรในสังกัด ไปร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มก้อน**

ห้ามบุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ไปร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มก้อน หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในแต่ละท้องที่ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคลากรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 โดยเคร่งครัด

สำหรับมาตรการอื่นใดที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติดังเดิมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายองครักษ์ ดุทธิธมภ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)